

TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 - 2024 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2024 – 2025

Trong không khí hân hoan chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc và đặc biệt là chào mừng năm học mới 2024 – 2025, Hội đồng sư phạm trường THCS Giang Biên, quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023 – 2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025.

Đến dự hội nghị có:

- Cô giáo Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.
- Cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường
- Cùng gần 50 giáo viên, nhân viên của nhà trường.



Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025

Tại hội nghị cô giáo Trần Thị Thanh Hà đã báo cáo tổng kết năm học 2023 – 2024, năm học mà nhà trường đã gặt hái nhiều thành công. Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2024 – 2025 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng” với các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lí của Ban giám hiệu, các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, hay công tác bồi dưỡng giáo viên để từng bước xây dựng tính chuyên nghiệp của thầy cô đáp ứng yêu cầu về giáo dục trong thời đại công nghệ hiện nay.



Cô giáo Trần Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học

Với tinh thần nghiêm túc, 100% các bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2024 – 2025, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, tích cực tham gia các cuộc thi của các cấp tổ chức, xây dựng một tập thể *đoàn kết – vững mạnh – phát triển* để viết tiếp trang truyền thống trong thi đua dạy và học của trường THCS Giang Biên.



Cô giáo Hoàng Ngọc Mến – phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Năm học 2024 – 2025 với diện mạo mới, trường THCS Giang Biên được đầu tư đầy đủ các phương tiện hiện đại với các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú... phục vụ hoạt động dạy và học. Và đặc biệt trường xây dựng với mô hình trường học điện tử, nhà trường sẽ thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong giáo dục để vừa thực hiện tốt công tác giảng dạy vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời đại công nghệ phát triển.

Trường THCS Giang Biên – một ngôi trường với bề dày truyền thống, những năm qua đã không ngừng phát triển khẳng định vị thế trong giáo dục Quận Long Biên nói riêng và giáo dục Thủ đô nói chung. Có được thành tích đó không chỉ là sự tâm huyết, yêu nghề của thầy cô mà còn là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Đến với ngôi trường THCS Giang Biên là đến với “*Trường học hạnh phúc – lan tỏa yêu thương*”